

## บทที่ 5

### สรุป และอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์รายวัน” มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ปริมาณความถี่ และปริมาณเนื้อหาในการนำเสนอรูปแบบเนื้อหาหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ปริมาณความถี่ และปริมาณเนื้อหาของประเภทกีฬาที่นำเสนอในข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะภาพกีฬา และประเภทกีฬา ที่นำเสนอในภาพกีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน
4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ นโยบาย ความคิดเห็นในการนำเสนอเนื้อหาหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน

ในการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสือพิมพ์รายวันที่มีข้อมุดจำหน่ายสูงสุด รวม 4 ชื่อฉบับ ได้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวน 46 ฉบับ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 46 ฉบับ หนังสือพิมพ์ข่าวสด จำนวน 46 ฉบับ และหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 46 ฉบับ รวม 184 ฉบับ

การเลือกกลุ่มตัวอย่างมาทำการศึกษา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ตารางเก็บตัวเลข (Coding Sheet) โดยแบ่งประเภทออกเป็น ตารางบันทึกรูปแบบเนื้อหาหน้ากีฬา ปริมาณความถี่ และปริมาณเนื้อหา ตารางบันทึกประเภทกีฬาจากข่าวกีฬา ปริมาณความถี่ และปริมาณเนื้อหา ตารางบันทึกลักษณะภาพกีฬา ปริมาณความถี่ และปริมาณเนื้อหา ตารางบันทึกประเภทกีฬาจากภาพกีฬา ปริมาณความถี่ และปริมาณเนื้อหา ผู้วิจัยใช้หน่วยในการวิเคราะห์ 2 ประเภท คือ หน่วยในการวิเคราะห์

เรื่อง (Unit of Analysis) โดยแยกเป็นแนวคิดหลัก (Theme) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหน้า  
 กิฬา และรายเรื่อง (Item) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบของเนื้อหา ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ  
 หน่วยระบุจำนวน (Unit of Enumeration) โดยแยกเป็นความถี่ (Frequency) ซึ่งในการวิเคราะห์  
 จะใช้การนับจำนวนเนื้อหา และเนื้อที่ (Space) ซึ่งในการวิเคราะห์ใช้การวัดเป็นตารางนิ้ว

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการนับจำนวนชิ้นของเนื้อหา และวัดเนื้อที่จากนั้นนำมา  
 คำนวณหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปผลการวิจัย ต่อไป

ในการสัมภาษณ์เจาะลึก ใช้ประชากรแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกหัว  
 หน้าข่าวกีฬา และผู้สื่อข่าวกีฬาฉบับละ 2 ท่าน โดยใช้แนวคำถามในด้านนโยบาย ความคิดเห็น  
 ต่อเนื้อหากีฬา และแนวคำถาม ความคิดเห็นต่อการเลือกประเด็นข่าว เหตุผลในการนำเสนอ  
 และความคาดหวังต่อเนื้อหาหน้ากีฬาในอนาคต

## สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป  
 4 ชื่อฉบับ จำนวน 184 ฉบับ พร้อมการเปรียบเทียบในแต่ละฉบับ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้ง 4 ชื่อฉบับ เสนอรูปแบบเนื้อหาหน้ากีฬาต่าง ๆ ตามที่ผู้  
 วิจัยกำหนดเป็นแนวทาง 9 รูปแบบ โดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด คือ

- (1) รูปแบบการรายงานข่าว
- (2) รูปแบบคอลัมน์สังคมชุมชนกีฬา
- (3) รูปแบบบทความทวิพาทวิภาคนัยวิจารณ์บทความสารคดีกีฬา
- (4) รูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากับรูปแบบที่ผู้วิจัยกำหนด
- (5) รูปแบบคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันกีฬา
- (6) รูปแบบคอลัมน์กำหนดกิจกรรมกีฬา
- (7) รูปแบบคอลัมน์บทสัมภาษณ์
- (8) รูปแบบคอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬา

สำหรับรูปแบบคอลัมน์ต่อหน้าปัญหา ที่ผู้วิจัยกำหนดไม่มีหนังสือพิมพ์รายวันฉบับ  
ใดนำเสนอ

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เสนอรูปแบบเนื้อหากีฬา รวม 7 รูปแบบเสนอรูปแบบการ  
รายงานข่าว รูปแบบคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขัน รูปแบบคอลัมน์กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ และรูป  
แบบอื่น ๆ ในปริมาณความถี่มากที่สุด

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอรูปแบบเนื้อหากีฬา รวม 6 รูปแบบ เสนอรูปแบบบทความ  
ความบทวิพากษ์วิจารณ์บทความสาระคดีกีฬา ในปริมาณความถี่มากที่สุด

หนังสือพิมพ์ข่าวสดเสนอรูปแบบเนื้อหากีฬา รวม 7 รูปแบบ เสนอรูปแบบ  
คอลัมน์สังคมชุมชนกีฬา และรูปแบบคอลัมน์บทสัมภาษณ์ ในปริมาณความถี่มากที่สุด และ  
เสนอรูปแบบการรายงานข่าว รูปแบบบทความบทวิพากษ์วิจารณ์บทความสาระคดีกีฬา ใน  
ปริมาณความถี่น้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์มติชน เสนอรูปแบบเนื้อหากีฬา รวม 8 รูปแบบ เสนอรูปแบบ  
คอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬาเพียงฉบับเดียว เสนอรูปแบบคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันกีฬา  
รูปแบบคอลัมน์สังคมชุมชนกีฬา รูปแบบคอลัมน์กำหนดกิจกรรมกีฬา และรูปแบบอื่น ๆ ใน  
ปริมาณความถี่น้อยที่สุด

ถ้าพิจารณาจากปริมาณเนื้อที่แล้ว หนังสือพิมพ์รายวัน มีเนื้อหาในการ  
เสนอรูปแบบเนื้อหากีฬาต่าง ๆ โดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด คือ

- (1) รูปแบบการรายงานข่าว
- (2) รูปแบบคอลัมน์สังคมชุมชนกีฬา
- (3) รูปแบบบทความบทวิพากษ์วิจารณ์บทความสาระคดีกีฬา
- (4) รูปแบบคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันกีฬา
- (5) รูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากับรูปแบบที่ผู้วิจัยกำหนด
- (6) รูปแบบคอลัมน์กำหนดกิจกรรมกีฬา
- (7) รูปแบบคอลัมน์บทสัมภาษณ์
- (8) รูปแบบคอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬา

สำหรับรูปแบบคอลัมน์ตอบปัญหา ที่ผู้วิจัยกำหนดไม่มีหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดนำเสนอ

โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีเนื้อหาในการเสนอรูปแบบการรายงานข่าว รูปแบบคอลัมน์การทำนายผลการแข่งขันกีฬา รูปแบบคอลัมน์สังคมชุมชนกีฬา รูปแบบคอลัมน์กำหนดกิจกรรมกีฬา และรูปแบบอื่น ๆ ในปริมาณมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีเนื้อหาในการเสนอรูปแบบบทความบทวิพากษ์วิจารณ์บทความสารคดีกีฬา ในปริมาณมากที่สุด มีเนื้อที่รูปแบบคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันกีฬาน้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์ข่าวสด มีเนื้อหาในการเสนอรูปแบบคอลัมน์บทสัมภาษณ์ในปริมาณมากที่สุด มีเนื้อที่รูปแบบคอลัมน์กำหนดกิจกรรมกีฬาน้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์มติชน มีเนื้อหาในการเสนอรูปแบบการรายงานข่าว รูปแบบบทความบทวิพากษ์วิจารณ์บทความสารคดีกีฬา รูปแบบคอลัมน์สังคมชุมชนกีฬา และรูปแบบอื่น ๆ ในปริมาณน้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ ไม่ได้เสนอ รูปแบบคอลัมน์ตอบปัญหา ตามที่ผู้วิจัยกำหนด หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไม่ได้เสนอรูปแบบคอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬา และ รูปแบบคอลัมน์บทสัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด ไม่ได้เสนอรูปแบบคอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬา

2. หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ เสนอการรายงานข่าวประเภทกีฬาต่าง ๆ รวม 48 ประเภทกีฬา โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เสนอการรายงานข่าวกีฬาประเภทต่าง ๆ มากที่สุด รวม 37 ประเภทกีฬา รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์มติชนเสนอ 32 ประเภทกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เสนอเท่ากัน ฉบับละ 31 ประเภทกีฬา

ถ้าพิจารณาจากปริมาณความถี่หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ เสนอข่าวกีฬาฟุตบอลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข่าวกีฬามวย ข่าวกีฬาทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาใดโดยตรง ข่าวเทนนิส ข่าวบาสเกตบอล ข่าวกอล์ฟ ข่าวสนุกเกอร์ ขวกรีฑา ข่าววอลเลย์บอล และข่าวแข่งรถ เป็นต้น

หากพิจารณาเปรียบเทียบ พบว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เสนอข่าวกีฬามากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชนเสนอน้อยที่สุด

ถ้าพิจารณาจากปริมาณเนื้อที่แล้ว หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ มีเนื้อที่ในการเสนอข่าวกีฬาฟุตบอลมากที่สุด รองลงมา ข่าวกีฬามวย ข่าวกีฬาทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาใดโดยตรง ข่าวกีฬาเทนนิส ข่าวกีฬาออล์ฟ ข่าวกีฬาสนุกเกอร์ ข่าวกีฬาบาสเกตบอล ข่าวกีฬากรีฑา ข่าวกีฬาว่ายน้ำ และข่าวกีฬาแข่งรถ เป็นต้น

หากพิจารณาเปรียบเทียบ พบว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีเนื้อที่ในการรายงานข่าวกีฬาในปริมาณมากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน มีเนื้อที่ในการรายงานข่าวกีฬาน้อยที่สุด

3. หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ นำเสนอจำนวนภาพกีฬา และเนื้อที่ภาพกีฬา เป็นภาพถ่ายจากเหตุการณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ภาพประกอบ และภาพกราฟิก เสนอน้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอภาพถ่ายจากเหตุการณ์ ในปริมาณความถี่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เสนอภาพถ่ายจากเหตุการณ์ ในปริมาณความถี่น้อยที่สุด

ในด้านเนื้อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอมากที่สุด รองลงมาได้แก่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน เสนอในปริมาณเนื้อที่น้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอภาพประกอบ ในปริมาณความถี่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และมติชน เสนอภาพประกอบในปริมาณความถี่น้อยที่สุด

ในด้านเนื้อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำเสนอมากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน เสนอในปริมาณเนื้อที่น้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์มติชน เสนอภาพกราฟิก ในปริมาณความถี่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เสนอภาพกราฟิกในปริมาณความถี่น้อยที่สุด

ในด้านเนื้อที่ หนังสือพิมพ์มติชน นำเสนอมากที่สุด รองลงมาได้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เสนอในปริมาณเนื้อที่น้อยที่สุด

4. หนังสือพิมพ์รายวัน 4 ชื่อ นำเสนอภาพประเภทกีฬาต่าง ๆ รวม 37 ประเภทกีฬา โดยเสนอภาพกีฬาฟุตบอลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาพกีฬามวย ภาพอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาใดโดยตรง ภาพกีฬาเทนนิส ภาพกีฬาอล์ฟ ภาพกีฬาบาสเกตบอล ภาพกีฬาแข่งรถ ภาพกีฬาว่ายน้ำ ภาพกีฬากรีฑา และภาพกีฬาโอลิมปิก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอภาพกีฬาประเภทต่าง ๆ มากที่สุด รวม 33 ประเภทกีฬา รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เสนอ 30 ประเภทกีฬา หนังสือพิมพ์มติชน เสนอ 26 ประเภทกีฬา และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เสนอภาพกีฬาประเภทต่าง ๆ น้อยที่สุดจำนวน 24 ประเภทกีฬา

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เสนอภาพกีฬาในปริมาณความถี่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ข่าวสด เสนอภาพกีฬาในปริมาณความถี่น้อยที่สุด

ในด้านเนื้อที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอมากที่สุด รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน เสนอในปริมาณเนื้อที่น้อยที่สุด

5. นโยบายในการนำเสนอเนื้อหากีฬาของหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อ มีนโยบายคล้ายคลึงกัน โดยให้ความสำคัญกับกีฬาที่ประชาชน หรือผู้อ่านให้ความสนใจ ได้แก่ กีฬาฟุตบอล มวย เป็นต้น และกีฬาที่มีผลต่อประเทศชาติ เช่น มหกรรมกีฬาซีเกมส์ จะมีการนำเสนอในกีฬาที่นักกีฬาไทยมีโอกาสได้เหรียญทอง เช่นกีฬาบิงปอน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ กีฬาบิงปอนจะมีการนำเสนออย่างมากเนื่องจากยังไม่เป็นที่สนใจของประชาชนมากนัก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้การส่งเสริมการพัฒนากีฬาของประเทศ เช่นการเป็นผู้สนับสนุนรางวัลแก่นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ และไม่มุ่งเน้นเนื้อหาในการส่งเสริมการเล่นการพนัน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ให้เนื้อหากีฬาที่มีความหลากหลายมากที่สุด ให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านทุกระดับ เช่น การรายงานข่าวกีฬาจากต่างจังหวัด กีฬาพื้นบ้าน หรือคอลัมน์วิจารณ์การแข่งขันม้าแข่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่มีผู้สนใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

หนังสือพิมพ์ข่าวสด เสนอเนื้อหาข่าวกีฬาในลักษณะข่าวความขัดแย้งในการบริหารงานของสมาคมกีฬาต่าง ๆ

หนังสือพิมพ์มติชน เสนอเนื้อหากีฬาให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะข่าวการบริหารงานของสมาคมกีฬา และเนื้อหาบทความวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาในวงการกีฬา

## อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษา “วิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาหน้ากีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป” ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยมีรูปแบบที่เสนอเป็นประจำ ได้แก่การรายงานข่าวกีฬา คอลัมน์สังคมชุมชน บทความบทความวิพากษ์วิจารณ์ สารคดีกีฬา คอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันกีฬา คอลัมน์กำหนดกิจกรรมกีฬา และรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่อยู่รูปแบบที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ และมีรูปแบบที่นำเสนอน้อยไม่ต่อเนื่อง มีปริมาณไม่ถึง 1% ของรูปแบบทั้งหมด และรูปแบบที่ไม่มีการนำเสนอ คือ รูปแบบคอลัมน์บทสัมภาษณ์ คอลัมน์ตอบปัญหา คอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬา

สำหรับรูปแบบต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับ จะมีความแตกต่างกันตรงปริมาณเนื้อที่ในการนำเสนอ และนโยบายของหนังสือพิมพ์ต่อการกำหนดรูปแบบหน้ากีฬา เช่น รูปแบบการรายงานข่าวกีฬาที่ หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับนำเสนอมากที่สุดรวมถึง 3,361 ชิ้นข่าว หรือร้อยละ 76.55 ของจำนวนชิ้นเนื้อหาทั้งหมด มีเนื้อที่รวม 60,122.16 ตารางนิ้ว หรือ

ร้อยละ 61.67 ของเนื้อที่ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่หลักของสื่อมวลชน ในการให้ข่าวสาร (Information) โดยที่หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับจะมีความแตกต่างกันในด้านเนื้อที่ในการนำเสนอ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีเนื้อที่มากกว่า หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน ทำให้การนำเสนอเนื้อหาที่มีปริมาณที่มากกว่า โดยเฉพาะปริมาณเนื้อที่ในการเสนอ เช่น การเสนอข่าวกีฬาเดียวกัน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จะมีการบรรยายรายละเอียดมากกว่าหนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชน และประเภทกีฬาที่นำเสนอในหน้ากีฬานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยม และความนิยมของประชาชน ได้แก่ ฟุตบอล และมวย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ **ขงยุทธ พุฒะเนียด** เรื่อง ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการบรรยายข่าวกีฬาปรากฏในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารกีฬาภาษาไทย “จะมีกลวิธีต่าง ๆ ในการบรรยายข่าวกีฬาอย่างมากโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล และมวย ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในสังคมไทยสูงสุด “

สำหรับการรายงานข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับจะให้ความสำคัญกับข่าวกีฬาต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าข่าวกีฬาภายในประเทศ โดยในอดีตรองการเสนอข่าวกีฬาในประเทศจะมีมากกว่าข่าวกีฬาต่างประเทศ เนื่องจากในอดีตเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข่าวสารของสื่อมวลชนยังไม่ก้าวหน้า ขณะที่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาทั่วโลกได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งความสนใจในกีฬาต่างประเทศของประชาชนมีมากขึ้น ทำให้กีฬาภายในประเทศไม่ได้รับความสนใจ หนังสือพิมพ์จึงมุ่งเสนอข่าวกีฬาตามความนิยมของผู้่าน เช่น ฟุตบอลภายในประเทศของอังกฤษ เยอรมัน และอิตาลี จะมีการนำเสนออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ข่าวฟุตบอลภายในประเทศมีนำเสนอเพียงผลการแข่งขันเท่านั้น ทั้งที่มีความใกล้ชิดกับผู้อ่านมากกว่า ทั้งนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนสนใจในฟุตบอลต่างประเทศ ของทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวเป็นอย่างมากคือ มีการเสนอรายการกีฬาฟุตบอลต่างประเทศในอดีตทางโทรทัศน์ มีนิตยสารกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ทำให้เกิดการรับรู้ และจดจำฟุตบอลในประเทศดังกล่าวเป็นระยะเวลายาวนาน โดยนักกีฬาที่แข่งขันมีความสามารถสูง มีทักษะที่ดี ทำให้ผู้ชมเกิดความสนุกสนาน ขณะที่ฟุตบอลของไทยยังไม่มีมาตรฐานเทียบเท่า และมีปัจจัยที่สำคัญคือ มีการเล่นการพนันฟุตบอลมากขึ้น และขยายตัวจากกลุ่มเล็ก ๆ จนเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ มีหลากหลายอาชีพ รวมทั้ง นักเขียน นักศึกษาทำให้การบริโภคข่าวสารเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเล่นการพนันมีมากขึ้น



ด้วย จะเห็นว่ากีฬาที่เป็นที่นิยมรองลงมาคือ กีฬามวย ซึ่งเป็นกีฬาที่มีการเล่นการพนันทั้งในสนามที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเล่นพนันผิดกฎหมาย ดังนั้น การพนันจึงเป็นส่วนสนับสนุนให้กีฬาดังกล่าวได้รับความนิยมของประชาชนได้

จากการศึกษาการรายงานข่าวกีฬานี้ ยังพบว่าเป็นการนำเสนอผลการแข่งขันกีฬาเป็นหลัก มีรูปแบบการเขียนข่าวกีฬาที่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงกับหลักการเขียนข่าวกีฬา ของ **จรรยา หิรัญรักษ์** แห่งการเขียนข่าวกีฬา ไว้ 2 แบบ คือ

1.การเขียนข่าวกีฬาก่อนเหตุการณ์ ที่ต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นทั่วไป เกี่ยวกับการแข่งขัน การเตรียมพร้อม และการเล่นของแต่ละทีม เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เข้าใจก่อนการแข่งขัน เป็นต้น

2.การเขียนข่าวกีฬาหลังเหตุการณ์ ที่ต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เล่น เวลาสถานที่ รายละเอียดการแข่งขัน ความสำคัญของการแข่งขัน รายละเอียดของการแข่งขัน ช่วงเวลาที่ตื่นเต้นในการแข่งขัน เปรียบเทียบการเล่น รายงานผู้เล่นดีเด่น ผู้ชมการแข่งขันมากน้อยเพียงใด และรายงานคืนฟ้าอากาศ สภาพแวดล้อม เป็นต้น

ในส่วนของรูปแบบต่าง ๆ จะมีการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับกีฬาดังกล่าวด้วย เช่น คอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ซึ่งกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ เยอรมัน และอิตาลี ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน มีคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แม้จะอ้างว่าคอลัมน์ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการเล่นการพนัน แต่ก็มีนำเสนอเนื้อหาทำนายผลซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการรายงานข่าวกีฬา ขณะคอลัมน์ทำนายผลการแข่งขันมวยไทย คือ คอลัมน์อาจารย์บ๊วยเด็ด ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์สมิงขาวที่ขาดมวย ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์เซียนอุ๊ยสู้สิบทิศ ของหนังสือพิมพ์ข่าวสด และคอลัมน์ที่เด็ดครุฑเฒ่า ของหนังสือพิมพ์มติชน โดยผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการมวยไทย

สำหรับคอลัมน์การทำนายผลการแข่งขันกีฬามวยไทยนี้ มีการนำเสนอในอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวันมาช้านานแล้ว คอลัมน์การทำนายผลการแข่งขันกีฬามวยไทยนี้ จะนำเสนอทุกวัน เนื่องจากมีการแข่งขันกันทุกวัน ในวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ แข่งขันกันที่

สนามมวยราชดำเนิน ส่วนวันอังคาร ศุกร์ และวันเสาร์ แข่งขันกันที่สนามมวยลุมพินี มวยไทย เป็นกีฬาที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั่วประเทศ ซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองให้สามารถ เล่นการพนันได้ในสนามมวย และปัจจุบันนี้ มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬามวยไทยเป็น ประจำสถานีละ 1 รายการต่อสัปดาห์ คอลัมน์การทำนายผลการแข่งขันกีฬา จึงเป็นส่วนสำคัญของ หน้ากีฬาที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนักมวยที่ทำการชกในแต่ละวัน พร้อมทั้งทัศนะผลการ แข่งขัน จะเห็นว่ารูปแบบนี้ มีการนำข้อมูลสถิติการแข่งขันมานำเสนอให้ผู้อ่านทราบ ขณะที่ กีฬาภายในประเทศอื่น ๆ ไม่มีการเสนอข้อมูลสถิติ รายละเอียดต่าง ๆ มานำเสนอ ซึ่งจะแตกต่างจากข่าวกีฬาต่างประเทศที่มีสถิติข้อมูลมานำเสนอให้ผู้อ่านทราบด้วย

รูปแบบที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง คือรูปแบบคอลัมน์สังคมชุบซิบ ที่มีการนำ เสนอมากเป็นลำดับที่ 2 โดยมีลักษณะเป็นการประมวลข่าวสารต่าง ๆ นำมาเสนอในข้อความ สั้น ๆ หลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในคอลัมน์ อาจมีการใช้ภาษาเสียดสี หรือหยอกล้อบุคคลในวงการ กีฬา และจะพบว่ารูปแบบนี้จะมีอยู่ในทุกหน้าข่าว เช่น หน้าการเมือง การศึกษา หรือหน้า บ้านเทิง เป็นต้น ซึ่งรูปแบบนี้มีจุดเด่นที่เป็นการรวมเรื่องราวมานำเสนออย่างสั้น ๆ และอาจ สอดแทรกความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ของผู้เขียนที่จะต้องเป็นผู้รอบรู้ในด้านนั้น ๆ และได้รับ การยอมรับในองค์กรหนังสือพิมพ์ด้วย อาจเป็นหัวหน้าข่าว นักข่าวอาวุโส มีชื่อเขียนใน ลักษณะภาษาพูด หรือการเปรียบเทียบ จึงทำให้ผู้อ่านสามารถรับรู้เรื่องราวหลาย ๆ เรื่องใน คอลัมน์เดียว

ในการคัดเลือกข่าวกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ นั้น หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ จะมึนนโยบายในการคัดเลือกข่าวคล้ายกัน โดยให้ความสำคัญต่อประเภทกีฬาที่ประชาชนให้ ความสนใจ ได้แก่ ฟุตบอล และมวย นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ หนังสือพิมพ์เลือกเสนอข่าวเป็นพิเศษ เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก จะมีข่าวประเภทกีฬาที่ เกี่ยวข้องกับประเทศชาติ คือ มวยสากลสมัครเล่น หรือกีฬาซีเกมส์ที่ประเภทกีฬาที่นำเสนอ มากได้แก่ กีฬาที่ท่าหรือกฎทองให้กับประเทศไทย เช่น มวยสากลสมัครเล่น บิงปอ วาสน้ำ ฟุตบอล เป็นต้น หากไม่มีเหตุการณ์นี้ กีฬาบางประเภท เช่น บิงปอจะไม่ค่อยมีการนำเสนอมาก นัก นโยบายในด้านการคัดเลือกข่าวกีฬาประเภทต่าง ๆ จึงขึ้นอยู่กับ ความสนใจของประชาชน และความสำคัญต่อประเทศชาติ

เมื่อพิจารณาแนวความคิดเรื่องนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) กับผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การพิจารณากลับกรอง หรือคัดเลือกข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอของบรรณาธิการ หัวหน้าข่าวกีฬา หรือผู้รับผิดชอบหน้ากีฬา ขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญต่อประเภทข่าวกีฬาต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงความสำคัญของคุณค่าของข่าว โดยมีปัจจัยหลักคือความนิยมของประชาชน ความสนใจของประชาชน ความถี่ของกีฬามากน้อยเพียงใด ความเด่นของกีฬา หรือนักกีฬา และมหกรรมกีฬาทั้งที่เกี่ยวข้องประเทศไทยโดยตรง และโดยอ้อม

สำหรับผลของการแสดงความคิดเห็นของหัวหน้าข่าวกีฬา และผู้สื่อข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับต่อนโยบายหน้ากีฬา พบว่า นโยบายของหนังสือพิมพ์ต่อนโยบายกีฬา ที่สนองตอบต่อผู้อ่าน เช่น การเสนอเนื้อหากีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบข่าวสารผลการแข่งขัน ข่าวเบื้องหลังการแข่งขัน ข่าวเรื่องส่วนตัวของนักกีฬาดัง หรือรูปแบบบทความ คอลัมน์ทำนายผลฟุตบอลต่างประเทศ มากกว่าการเสนอกีฬาเพื่อมวลชน หรือเพื่อการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทย

แม้ว่าหัวหน้าข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายจุง วานิชชา ให้ความสำคัญของเนื้อหากีฬาต่อการพนันว่า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีนโยบายไม่ส่งเสริมเนื้อหาเพื่อการพนันการพนัน นายองอาจ ใจทัศน์กุล หัวหน้าข่าวกีฬาเดลินิวส์ เชื่อว่า การเล่นการพนันไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของสื่อ แต่อยู่ที่ตัวบุคคล นิสัยของแต่ละคนมากกว่า สื่อมีส่วนน้อยมาก นายฉัตร ชูที่ยวงส์ หัวหน้าข่าวกีฬาข่าวสด กล่าวถึงนโยบายของหนังสือพิมพ์ข่าวสด จะมีความระมัดระวังในการเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และ นางธาวารัตน์ มานะรังสรรค์ หัวหน้าข่าวกีฬามติชน กล่าวว่าการเล่นการพนันน่าจะมาจากพฤติกรรมของแต่ละคนมากกว่าอิทธิพลต่อสื่อ

แต่จากการวิจัย พบว่า หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหากีฬาที่ตอบสนองต่อผู้อ่านโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอทัศนะถึงผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ ข่าวอัตราต่อรองของบริษัทรับแทงพนันต่างประเทศ รวมทั้งข่าวผลการแข่งขัน เป็นข่าวหลัก ขณะที่ข่าวกีฬาในประเทศ หรือนักเรียน กีฬาเยาวชน ให้ความสำคัญน้อยกว่า

จากกรณีนี้ จะเห็นว่าหนังสือพิมพ์มีบทบาทในการแจ้งข่าวสาร และให้ความบันเทิงเป็นหลัก ขณะที่บทบาทของการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นยังไม่ได้นำเสนออย่างจริงจัง รวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชน ในการส่งเสริมการกีฬาเพื่อมวลชน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เล่นกีฬาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติมีจำนวนน้อยโดยพิจารณาจากรูปแบบคอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬา ซึ่งมีหนังสือพิมพ์มติชนเพียงฉบับเดียวที่นำเสนอแต่ก็มีปริมาณน้อยคือ 4 คอลัมน์ รวม 54.41 ตารางนิ้ว จากจำนวน 46 ฉบับที่ศึกษา หรือคอลัมน์บทสัมภาษณ์ ที่หนังสือพิมพ์ทั้งหมดนำเสนอรวม 11 คอลัมน์ มีเนื้อที่ 503.57 ตารางนิ้ว และคอลัมน์ตอบปัญหาในวงการกีฬาไม่มีการนำเสนอ ทั้งนี้ในกฎบัตรระหว่างประเทศ ด้านพลศึกษา และการกีฬาขององค์การศึกษาศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Unesco) มีนโยบายให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักถึง พลศึกษา และการกีฬา โดยสื่อมวลชนควรมีบทบาทในการช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณค่า ด้านจริยธรรม และมนุษยธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม ดังนี้ สื่อมวลชนจึงควรเป็นผู้นำในการเสนอเนื้อหากีฬาในเชิงสุขภาพ หรือเนื้อหากีฬาเพื่อการพัฒนาที่ต่าง ๆ หรือการให้ความรู้เรื่องกีฬาทั้งกีฬาของไทย และกีฬาสากล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องดำรงกีฬาดังกล่าวไว้ เพราะปัจจุบันหนังสือพิมพ์มีลักษณะการนำเสนอกีฬาในแบบผู้ตามกระแส คือ เมื่อประชาชนสนใจ นิยมกีฬาใด หรือเรื่องใด หนังสือพิมพ์จะนำเสนอ หากกระแสอ่อนลงจะไม่ค่อยมีการนำเสนอ เช่น กีฬาเทควันโด ในระยะเวลาหนึ่งนำเสนอเนื้อหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีดารา นักแสดง เป็นนักกีฬา พอดารานักแสดงนั้นเลิกเล่น กีฬาเทควันโด เริ่มมีการเสนอเนื้อหาน้อยลงจนไม่มีการนำเสนอ หนังสือพิมพ์ควรมีบทบาทเป็นผู้นำในการเสนอกีฬาเพื่อมวลชนมากขึ้น

**นายอนุชิต รัตนวรรณทิพย์** ผู้สื่อข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้ความเห็นว่า จากประสบการณ์ในการทำงานข่าวกีฬาพบว่า มีบุคคลเข้ามาหาประโยชน์จากกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเอง จากการเสนอข่าวกีฬา โดยมีการประสานประโยชน์ร่วมกัน

**นายบวร ศรีทรงวุฒิ** ผู้สื่อข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ข่าวสด ที่ถูกทำร้ายภายหลังจากการเสนอข่าวความขัดแย้งในวงการมวยไทย กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ยังไม่ให้ความสำคัญกับกีฬาในเชิงสร้างสรรค์ นักข่าวยังไม่กล้านำเสนอข้อเท็จจริงในเรื่องของผลประโยชน์ กลับไปให้ความสำคัญกับข่าวผลการแข่งขันมาก อีกทั้งนักข่าวกีฬาส่วนใหญ่ยังไม่เป็นตัวของตนเอง ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลในวงการกีฬามากกว่ารับใช้ประชาชน

สำหรับในด้านความคาดหวังในการเสนอเนื้อหากีฬา หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ชื่อฉบับยังคงต้องการเนื้อหาในการเสนอมากกว่านี้ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์มติชนต้องการแยกส่วนเฉพาะกีฬา เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อให้มีเนื้อหาในการเสนอเนื้อหากีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น และเป็นการสร้างนักกีฬาทีมชาติต่อไป

จากการศึกษาเนื้อหาหน้ากีฬาครั้งนี้ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของการเสนอข่าวกีฬาในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2539 ต่อเนื่องจาก **ขนิษฐา ฤกษ์สัน ฌ อยุธยา** ที่ศึกษาพัฒนาการของการเขียนข่าว โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ปี พ.ศ. 2460-2490 ปี พ.ศ. 2491-2500 และปี พ.ศ. 2501-2517 ขณะที่ **ยงยุทธ หูตะเนียด** ที่ศึกษาค้นคว้าต่อ ในการเสนอข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันในปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ.2532 โดยในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความเปลี่ยนแปลงในด้านเนื้อหาที่มีการนำเสนอข่าวกีฬาต่างประเทศ ที่เป็นที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องผลการแข่งขันกีฬา ข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ รวมทั้ง มีรูปแบบการทำนายผลฟุตบอลต่างประเทศ สถิติ ข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านทราบมากขึ้น มีภาพสี และการจัดรูปแบบที่น่าสนใจกว่าเดิม

## ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.กีฬา เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ มีการเล่นกีฬากันมาก หนังสือพิมพ์จึงนำเสนอเนื้อหากีฬามากขึ้น เช่นมีการจัดทำฉบับแยกส่วน มีหนังสือพิมพ์เฉพาะเนื้อหากีฬา แต่เนื้อหาของหนังสือพิมพ์จะนำเสนอการรายงานข่าวกีฬา เป็นหลัก หนังสือพิมพ์ควรหมั่นเฝ้าระวังในการเสนอเนื้อหากีฬาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น รูปแบบคอลัมน์การให้ความรู้เรื่องกีฬา รูปแบบการตอบจดหมายจากผู้อ่าน การเสนอข่าวกีฬาพื้นเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานของสมาคมกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

2.ในการรายงานข่าวกีฬานั้น หนังสือพิมพ์รายวันเสนอกีฬาที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น กีฬาฟุตบอล มวย เทนนิส เป็นต้น โดยการแข่งขันกีฬาที่นำเสนอ นั้น เป็นกีฬาระดับชาติ หรือระดับโลก มานำเสนอ เช่น ข่าวกีฬาฟุตบอล ส่วนใหญ่จะเป็นผลการแข่งขัน

ฟุตบอลต่างประเทศ การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย แต่การแข่งขันฟุตบอลในระดับนักเรียนเยาวชน ภายในประเทศมีการเสนอน้อย หนังสือพิมพ์ควรให้ความสำคัญของเกมกีฬาในระดับนักเรียนมากขึ้นกว่านี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนใจเล่นกีฬามากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนากีฬา

3. ในรูปแบบคอลัมน์การวิพากษ์วิจารณ์กีฬา ถือเป็นบทบาทในการเสนอแนะของหนังสือพิมพ์ ต่อวงการกีฬา ซึ่งคอลัมน์นี้ ควรให้ความสำคัญกับเนื้อหา และมีเหตุผลในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจัง รวมทั้งแนวทางแก้ไข ในการนำเสนอด้วย

4. ภาพกีฬาที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวัน ให้ความสำคัญกับภาพในลักษณะเป็นภาพถ่ายจากเหตุการณ์ มากที่สุด ซึ่งภาพนี้มีส่วนทำให้การรายงานข่าวกีฬาน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกใกล้ชิดเหตุการณ์มากขึ้น และหนังสือพิมพ์ควรนำเสนอภาพกราฟิกให้มากขึ้นด้วย เพราะภาพกราฟิกมีการเสนอน้อยมาก ทั้งที่ภาพกราฟิกสามารถสื่อความหมายจากข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาอีกด้วย

### ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปเท่านั้น ทำให้ได้ทราบข้อมูลเฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป ควรมีการวิจัยในหนังสือพิมพ์เฉพาะกีฬา ว่ามีการรูปแบบการนำเสนออย่างไร แตกต่างจากหนังสือพิมพ์รายวันมากน้อยเพียงใด

2. การวิเคราะห์ภาพกีฬาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ของลักษณะภาพ 3 แบบซึ่งยังไม่ละเอียดมากนัก จึงควรศึกษาลักษณะภาพกีฬาโดยใช้เกณฑ์ที่เป็นละเอียดมากกว่านี้ เพื่อให้ทราบถึงภาพกีฬารูปลักษณะต่างๆ เช่น เกณฑ์ที่มาของภาพ เกณฑ์ภาพการแข่งขัน ภาพข่าว เป็นต้น

3. ภาษา ถือเป็นส่วนสำคัญในการรายงานข่าว โดยเฉพาะข่าวกีฬานั้น ผู้สื่อข่าวสามารถใช้คำพุ่มเพียบได้มากเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านเห็นภาพพจน์ เกิดความตื่นตื้นเร้าใจไปกับ

กีฬาประเภทต่าง ๆ จึงควรจะศึกษาภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ว่าเป็นไปในลักษณะใด

4. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอเนื้อหาหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์รายวัน และศึกษาความคิดเห็นของผู้ส่งสาร เท่านั้น มิได้มีการสำรวจหรือศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อเนื้อหาด้านกีฬา ซึ่งหากมีการศึกษาผู้รับสารด้วย ก็จะให้เห็นผลการวิจัยที่ชัดเจนขึ้นว่า ระหว่าง ผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร มีความสอดคล้องสนับสนุน หรือขัดแย้งกันอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในนำไปสู่การพัฒนาการของการนำเสนอเนื้อหาหน้ากีฬาให้ตรงกับผู้อ่านได้มากขึ้นต่อไป

5. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำหนดแผนพัฒนาการกีฬาของชาติ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย จึงควรศึกษา สำรวจความคิดเห็นของหน่วยงาน เพื่อทราบถึงบทบาทของสื่อมวลชน กับการพัฒนาการกีฬาของชาติว่ามีควรสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาการกีฬาของชาติต่อไป

---